

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	
<p>ให้ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ/ส่วนราชการ การบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวต่อไป อาทิ ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และการมอบหมายตามภารกิจพิเศษ รวมถึงพิจารณาบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังภายในส่วนราชการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากส่วนราชการได้มีการทบทวนภารกิจแล้วเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน กรณีที่จำเป็นต้องยุบเลิกตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม อาจกำหนดแนวทางดำเนินการ โดยให้มีการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นเส้นทางรองรับความก้าวหน้าในอาชีพแทน - กำหนดแนวทางการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ - จัดเตรียมและพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และให้มีการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิ ผู้ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน/อยู่ระหว่างการสมัครงาน โดยให้ศึกษาเพื่อ กำหนดแนวทางในการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลที่ยังไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด/ว่างงาน เป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู ได้ 	<p>สำนักงาน ก.พ./ สำนักงาน ก.พ.ร.</p>
การบริหารแผนงานและงบประมาณ	
<p>ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้กำหนดมาตรการ/แนวทางการดำเนินการ กรณีแผนงาน/โครงการที่ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยให้พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการดังกล่าว หากหมดความจำเป็น ให้ยกเลิกการดำเนินการแผนงาน/โครงการดังกล่าว และนำงบประมาณคงเหลือไปใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแทน</p>	<p>สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ/ สำนักงานงบประมาณ</p>

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจอื่น ๆ	
<p>๑. ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลผลการเจรจาความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศ อาทิ การเจรจาการค้าแบบพหุภาคี/ทวิภาคี การร่วมลงทุน การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และให้จัดส่ง/เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานทราบ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ พิจารณาบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงาน</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ</p>
<p>๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการตรวจราชการซึ่งแบ่งตามเขตการตรวจราชการเป็น ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยกำหนดแผนการตรวจราชการให้สม่ำเสมอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงพร้อมกัน</p>	<p>กระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี/สำนัก เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี</p>
<p>๓. ให้ปรับปรุงแบบการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ/หน่วยงานทุกแห่ง เป็นแบบมีสื่อออนไลน์ โดยให้มีการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งการประชาสัมพันธ์ผลงานและการรับฟัง/สอบถามความคิดเห็นจากประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันยิ่งขึ้น</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

สำนักงาน ก.พ.

ต.ค. ๕๙